

"เมื่อคนส่วนใหญ่สันนิษฐาน - ทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมก็ยอมสูญสลาย เป็นหลักธรรมซึ่งพิสูจน์ความจริงมาแล้วทุกเรื่อง" ดังนั้นสิ่งนี้จึงหาใช่หมายถึงสังคมไทยเท่านั้น แต่ถ้ามองเห็นได้จากสังคมนี้ย่อมอ่านได้ว่า วิธีการเปลี่ยนแปลงเท่าที่พบเห็นอยู่ในปัจจุบัน กำลังมุ่งทิศทางไปสู่สภาพอย่างไรในที่สุด และคงไม่นานเกินรอหากใครยังมีชีวิตอยู่ต่อไป ก็คงมีโอกาสพบกับภาพซึ่งพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งไม่ว่า เร็วหรือช้า

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาวะสูญเสียน และหลายคนอาจปฏิเสธความจริงออกมาในลักษณะสองด้านคือ ด้านหนึ่งเกิดจากทริฐ กับอีกด้านหนึ่งเพราะยังรู้ไม่ถึง แต่หลักธรรมก็ได้ชี้ไว้ชัดเจนว่า "ปรากฏการณ์ทั้งหลายย่อมมีสองด้าน อีกทั้งยังเสนอแนะให้มองด้านดีด้วย" ถ้าใครเข้าใจถึงยอมมองเห็นว่า แม้ทุกสิ่งซึ่งตนเคยมุ่งหวังมาก่อนจะต้องสูญสลายก็หาใช่เรื่องเลวร้ายไม่ เพราะหากไม่มีสิ่งนั้นยอมไม่ช่วยให้ เข้าถึงธัมมะซึ่งถือเป็นแก่นแท้ และเป็นที่สุดแล้วที่พึ่งอำนาจความสุขให้แก่ชีวิต

ผู้เขียนยังจำได้ดีเนื่องจากรู้สึกประทับใจ เมื่อปี พ.ศ.2519 ตนได้รับเชิญจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ผ่านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ในกรุงเทพฯ ให้เดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยของรัฐ ๗ แห่ง ในช่วงเย็นวันหนึ่งระหว่างอยู่ที่มหาวิทยาลัยคองเนล มลรัฐนิวยอร์ก ได้มีโอกาสชมรายการสารคดีเกี่ยวกับ "ภาวะล่มสลายของประเทศอินโดจีน" ซึ่งครั้งหนึ่ง เคยอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส

รายการดังกล่าวยาวประมาณ 2 ชั่วโมง โดยที่วิเคราะห์ความเป็นมาในอดีตจนกระทั่งถึงช่วงถูกยึดครองค่อนข้างละเอียดจากหลายแง่มุมซึ่งมีกระแสเชื่อมโยงถึงกัน จนกระทั่งมาถึงช่วงถูกยึดครองและในที่สุดก็ได้รับการปล่อย-สู่อิสระภาพ แต่แล้วในที่สุดก็เกิด "สงครามกลางเมือง ความมาค้ายาเสพติดเข้าแทรกแซงจากกลุ่มประเทศมหาอำนาจ ซึ่งมีความขัดแย้งระหว่างกันบนพื้นฐานผลประโยชน์ในค่านิยม"

และแล้วในที่สุดผืนแผ่นดินอินโดจีนซึ่งเคยเป็นหนึ่งใน ก็เปลี่ยนมาอยู่ในสภาพแตกออกเป็นหลายประเทศ มี ลาว เขมร และ เวียดนาม และยังไม่สิ้นสุดเพียงแค่นั้น หากแต่ละประเทศยังมีปัญหาภายในต่อมา อีกทั้งรายการดังกล่าวยังแจกแจงปัญหาในช่วงถูกยึดครองโดยฝรั่งเศสอย่างเป็นขั้นตอนว่า ถูกภาวะครอบงำทางภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกรูปแบบ ทำให้แนวความคิดกลุ่มบุคคลผู้นำในชาติตื่น เขินยิ่งขึ้น เพื่อหวังชนทรัพยากรไปเป็นประโยชน์แก่พวกตน จนกระทั่งเมื่อปล่อยสู่อิสระภาพนอกจากทรัพยากรท้องถิ่นแทบไม่มีเหลือแล้ว ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งควรจะสามารรถลุกขึ้นมาสู่อิสระภาพจากรากฐานตนเองก็เป็นไปได้ยาก

หวนกลับมาพิจารณาที่สังคมไทย แม้ว่าจะไม่เคยถูกชนชาติตะวันตกยึดครองมาก่อน แต่ก็ก็เป็นเพียงจากด้าน-อาวุธซึ่งอยู่บนพื้นฐานวัตถุ แต่สิ่งซึ่งสำคัญว่าก็คือด้านจิตใจอันถือเป็นรากฐานความคิด แม้ประเทศที่ถูกยึดครองด้วยอาวุธก็เชื่อว่าฝ่ายซึ่งเข้ามายึดครองจะหยุดเพียงแค่นั้นหากจริง ๆ แล้วมุ่งที่จิตใจซึ่งเป็นรากฐานแนวคิดเช่นกัน ทั้งนี้และทั้งนั้นจากอิทธิพลครอบงำดังกล่าวจึงทำให้ ผลดีหรือผลการพัฒนาจากรากฐานที่อิสระของสังคมลักษณะนี้ ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและชาดการสานต่อโดยชนรุ่นหลัง

ดังนั้นบุคคลผู้มองสู่อดีตและพบว่า ไทยซึ่งหมายถึงประเทศสยามไม่เคยถูกยึดครองโดยชนชาติตะวันตก แทนที่จะนำมาคุยโอ้อวด ถ้าหากยังมีภูมิปัญญาหลงเหลืออยู่บ้างน่าจะคิดในค่านิยมซึ่งสูงยิ่งกว่า เพราะหากทัศนคติพื้นฐานนี้ได้ยอมช่วยให้คนมุ่งนำปฏิบัติ เพื่อหวังแก้ไขปัญหาย่างจริงจังยิ่งขึ้น แทนที่จะพบภาพรวมว่า มีการพูดมากกว่าทำและพูดอวดตัวเองอย่างขาดมารยาทที่ตรงทำให้คนอื่นเสื่อมศรัทธา

หวนกลับมาพิจารณาสภาพการณ์ต่าง ๆ ในสังคมไทยเท่าที่ปรากฏมาแล้ว หากไม่มีคติอยู่กับรูปแบบมากนัก ย่อมช่วยให้เห็นถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะจากกลุ่มบุคคลผู้ซึ่งเติบโตถึงขั้นบนพื้น

